

"Các cá nhân này chỉ đến gia đình để thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội của họ để thúc đẩy luật pháp quốc tế đã mang lại," kiến nghị thư viết và lên án việc bắt giữ họ chỉ dựa trên những điều luật mơ hồ.

"Các cá nhân này chỉ đến gia đình để thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội của họ để thúc đẩy luật pháp quốc tế đã mang lại."
Kiến nghị thư của các tổ chức nhân quyền

Nhắc lại kiến nghị thư lần trước được gửi vào hội tháng Ba, các tổ chức nhân quyền này cho biết kể từ đó 'tình hình của họ đã không hề cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn' với bốn người bị 'kết án một cách bất công' trong khi những người còn lại không được sự trợ giúp của luật sư.

Ngoài Thư tịch Dững, kiến nghị thư cũng được gửi đến đại sứ các nước Anh, Pháp, Úc, Mỹ, Canada, Na Uy, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha và giao Hoa Kỳ và Thư tịch Campuchia Hun Sen với tư cách là chủ tịch luân phiên khối Asean.

Các tổ chức ký vào kiến nghị thư gồm có Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Liên minh báo chí Đông Nam Á (SEAPA), Tổ chức báo chí Đông Nam Á, Liên đoàn nhân quyền Việt Nam, Trung tâm các cây bút Việt Nam lưu vong liên hiệp, tổ chức Hành động của người Công giáo để bãi bỏ tra tấn (ACAT), tổ chức Y tế người báo chí và luật pháp lý cho truyền thông (MLDI), Quỹ biên giới di dân (EFF)...

Cũng trong ngày 27/8, hơn 30 người là thân nhân của các thanh niên Công giáo đã có cuộc tuần hành đến Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội để yêu cầu thả con em của họ nhân tròn một năm ngày bắt giữ.

Ông Đỗ Văn Phạm, cậu em của Paulus Lê Văn Sơn cho BBC biết rằng đoàn người của ông đã bị công an 'cố gắng bức đưa lên xe' đưa về Văn phòng tiếp dân của Quốc hội ở Hà Đông.

Ông cho biết đoàn di tản các gia đình đã được đưa đi tiếp. Mỗi gia đình được yêu cầu viết đơn riêng rõ gửi đến Văn phòng tiếp dân của Quốc hội để 'biết đâu sai thì đưa về đây để bắt gia đình quyết cho xong'.

"Ai cũng muốn con em mình được thả ra," ông nói, "Giám được một năm mà chúng tôi thấy xét xử gì cả. Thậm chí bắt vì tội gì và bắt người cũng không thông báo gì cả."

'Không bán rẻ nhân quyền'

Nhật báo The Washington Post hôm thứ Hai ngày 27/8 cũng đăng ý kiến của ông Allen S. Weiner thuộc Khoa Luật Đại học Stanford lên án Việt Nam đã giam cầm các thanh niên Công giáo đã được một năm này.

Đến tiêu đề 'Hoa Kỳ không nên bán rẻ nhân quyền ở Việt Nam', tác giả bài viết kêu gọi Mỹ không nên nhượng bộ cho Việt Nam quy chế thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong khi chính quyền Hà Nội vẫn dùng 'pháp lý để trấn áp bất đồng và vi phạm nhân quyền'.



Paulus Lê Sơn hiện đã bị chuyển đến nhà tù Hỏa Lò với điều kiện khắc nghiệt hơn

Ký hiệp định TPP với Việt Nam mà điều mà Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã hứa hẹn trong chuyến thăm ngắn đến Hà Nội hồi tháng trước.

Ông Weiner đã tới Hà Nội này của bà Clinton trong bối cảnh gần một năm những nhà hoạt động Công giáo Việt Nam đã bị giam cầm với 'tội' là 'cô sự cho hành động chính phủ trên các lĩnh vực nhân quyền, công bằng xã hội, bao gồm các quan ngại về môi trường, y tế, pháp lý, chính trị, đất đai và tham nhũng'.

Nhắc lại i l i nói củ a Ngoa i tr i ng Clinton rằng viê c các quốc gia đang phát triê n đã t u tiên phát triê n kinh tế và bo qua các vấn đề ca i cách chính trị và dân chu là s 'mă c ca thiê n câ n', ông Weiner cho rằng Hoa Kỳ không nên góp phân vào 's 'mă c ca thiê n câ n' củ a Viê t Nam bằng cách thúc đâ y mối quan hê th ng ma i v i quốc gia này mà không đồng th i yêu cầu ho tôn tro ng các nghĩa vu nhân quyền v i quốc tế.

"Hoa Kỳ cần pha i đi xa h n viê c ba o vê nhân quyền i Viê t Nam bằng l i nói," ông viết, "Chính quyền Mỹ cần yêu cầu Viê t Nam bắt đầu v i viê c tha các nhà hoa t đô ng (Công giáo) bị bắt vào năm ngoái và nh ng ng i khác đã bị bắt chi vì ho muốn góp tiếng nói cho t ng lại củ a đất n c."

"Hoa Kỳ cần pha i đi xa h n viê c ba o vê nhân quyền i Viê t Nam bằng l i nói."

Allen S. Weiner, Khoa Luâ t Đa i ho c Stanford

"S ' phát triê n thâ t s i Viê t Nam chi có đ i c khi ca i cách chính trị và tôn tro ng pháp trị đi kèm v i tiến bô kinh tế," ông kết luâ n.